

พยากรณ์สินค้าเกษตร

ช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2566

สัญลักษณ์ ปกติ มีปัญหาราคาสูง มีปัญหาราคาต่ำ



สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66		
กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อส่งออก					
ข้าวนาปี			-	ข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๕/๖๖ ออกสู่ตลาดใกล้หมดแล้ว โดยความต้องการใช้ที่มีอยู่ต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ระดับราคาข้าวยังอยู่ในเกณฑ์ดี	ก.ค. - พ.ค.
ข้าวนาปรัง				ข้าวนาปรังออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องคาดการณ์ราคาข้าวไทยมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มทรงตัวในทิศทางอ่อนค่า ประกอบกับอินเดียประเทศคู่แข่งยังคงมาตรการจำกัดการส่งออกข้าวและสต็อกข้าวสำรองในประเทศคู่ค้าสำคัญ อาทิ อินโดนีเซียที่มีความต้องการเก็บเป็นสต็อกเพิ่มขึ้นอีกทั้งความต้องการใช้ภายในประเทศเพิ่มขึ้นจากการเปิดประเทศทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ก.พ. - ต.ค.
มันสำปะหลัง				ช่วงเดือน เม.ย. - มิ.ย.๖๖ เป็นช่วงที่ผลผลิตมันสำปะหลังออกสู่ตลาดประมาณ ๔.๙๔ ล้านตัน (๑๕%) โดยผลผลิตออกในเดือน เม.ย.๖๖ (๗.๔๐%) พ.ค.๖๖ (๔.๗๓%) และ มิ.ย.๖๖ (๒.๖๘%) ด้านสถานการณ์การค้า จีนซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญยังมีความต้องการผลิตถัณฑ์มันสำปะหลังเพื่อความมั่นคง ทางอาหาร และนำไปผลิตแอลกอฮอล์ในอุตสาหกรรมสุขอนามัย อุตสาหกรรมสุรา เคมีภัณฑ์ พลังงาน อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ รวมทั้งประเทศฟิลิปปินส์ก็ยังมีโอกาสจะสั่งซื้อมันเส้น	ม.ค. - มี.ค. ๖๖ (ออกสู่ตลาด)
ยางพารา				ปริมาณยางออกสู่ตลาดมากขึ้น ส่วนความต้องการยังคงมีต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของโลกที่คาดว่าจะขยายตัวจากปีที่ผ่านมา และเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบที่เคลื่อนไหวผันผวนเป็นปัจจัยกดดันราคายาง คาดว่าราคายางเคลื่อนไหวในทิศทางปรับตัว	ม.ค. - ธ.ค.
กุ้งขาวแวนนาไม				คาดว่าในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ผลผลิตกุ้ง เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง จากสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการเติบโตของกุ้ง ส่งผลให้ราคาปรับลดลง	
ไก่เนื้อ				คาดว่าปริมาณผลผลิตเพียงพอกับความต้องการบริโภคของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศสำหรับราคาไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่าและราคาขายปลีกไก่สดชำแหละมีแนวโน้มทรงตัวใน	

สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66		
กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ					
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์				เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๖ คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดน้อยมาก ประมาณ ๐.๓๐ ล้านตัน (๖.๑๓%) ของปริมาณผลผลิตทั้งประเทศ (๔.๘๙๖ ลต.) ซึ่งเป็นช่วงปลายฤดูกาลปี ๒๕๕๖/๖๖ และเป็นช่วงเพาะปลูกฤดูกาลใหม่ ด้านราคายังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงเนื่องจากต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ๙.๖๙% ประกอบกับปริมาณสต็อกและปริมาณผลผลิตในภาพรวมของประเทศปรับลดลง ประมาณ ๒% แต่ความต้องการใช้กลับเพิ่มขึ้นประมาณ ๓% อย่างไรก็ตามภาครัฐกำหนดให้ผู้นำเข้าทั่วไปสามารถนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม ของทุกปี ภายใต้กรอบ AFTA ภาษี ๐ ผู้ผลิตอาหารสัตว์ยังคงต้องการผลผลิตอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังเป็นวัตถุดิบที่จำเป็นและมีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับสัตว์มากกว่าวัตถุดิบทดแทนอื่นใดก็ตาม ภาวะสงครามความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลง ยังคงส่งผลกระทบต่อประเทศผู้ผลิตหลักอย่างสหรัฐและบราซิล	ออกมากช่วง ก.ย. - ธ.ค. ๖๕ ประมาณ ๔.๐๑ ล้านตัน (๘๑.๙๒%) ของปริมาณ ผลผลิตทั้ง ประเทศ ๔.๘๙๖ ล้าน
ปาล์มน้ำมัน				ผลปาล์มมีแนวโน้มออกสู่ตลาดมาก เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลผลิต ความต้องการใช้ในประเทศทั้งภาคบริโภค อุตสาหกรรม และพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีเทศกาลวันหยุดยาว รวมทั้งภาคการส่งออกที่ยังคงมีคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือในระบบมีแนวโน้มเคลื่อนไหวอยู่ในระดับใกล้เคียง safety stock ที่ ๓๐๐,๐๐๐ ตัน ราคาผลปาล์มและน้ำมันปาล์ม	ตลอดปี
หอมแดง			-	คาดว่าเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้นในเดือน พ.ค.๖๖ ขณะที่ความต้องการมีต่อเนื่อง ทั้งการบริโภคในประเทศและส่งออก แนวโน้มราคาอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี	ธ.ค. - พ.ค. (หอมฤดูแล้ง)
หอมหัวใหญ่		-	-	สิ้นสุดฤดูกาล เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจำหน่ายเสร็จสิ้นแล้ว	ธ.ค. - เม.ย.
กระเทียม			-	เกษตรกรส่วนใหญ่เก็บเกี่ยวผลผลิตกระเทียมสต็อกจำหน่ายเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีเกษตรกรบางส่วนที่แขวนเพื่อรอจำหน่ายเป็นกระเทียมแห้ง ส่วนความต้องการของตลาดปลายทางมีต่อเนื่อง ทั้งนี้ภาครัฐได้มีกิจกรรมเชื่อมโยงซื้อขายล่วงหน้าระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับห้างค้าปลีกและกระจายสู่ร้านธงฟ้า สถานีบริการน้ำมัน ซึ่งช่วยพยุงราคาในระดับหนึ่ง	ธ.ค. - พ.ค.
สุกร				คาดว่า ปริมาณผลผลิตเพียงพอกับความต้องการบริโภคของตลาดในประเทศ และภาวะการค้าจะชะลอตัวจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงช่วงเข้าสู่ฤดูฝน จึงคาดว่าราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มและ	
ไข่ไก่				ปริมาณผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชาชน ราคาไข่ไก่ทรงตัว	

สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66		
กลุ่มสินค้าที่ต้องนำเข้า					
ถั่วเหลือง	■	■	■	- ถั่วเหลืองที่ออกสู่ตลาดจะเป็นช่วงถั่วเหลืองฤดูแล้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดว่าในช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค.66 ออกสู่ตลาดร้อยละ 37.61 และ 0.62 ตามลำดับ และไม่มีผลผลิตออกสู่ตลาดในเดือน มิ.ย.66 - คาดว่าราคาตลาดต่างประเทศจะมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง โดยราคาจะผันผวนตามสภาพอากาศในแหล่งปลูกถั่วเหลืองสำคัญและภาวะเศรษฐกิจของโลก รวมทั้ง ความต้องการใช้ธัญพืชของจีนที่	ส.ค.-ธ.ค.65 ถั่วฝน ม.ค.-พ.ค.66 ถั่วแล้ง
กากถั่วเหลือง	■	■	■	- คาดว่าราคาทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศจะมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง และราคาจะผันผวนตามสภาพอากาศในแหล่งปลูกถั่วเหลืองที่เป็นวัตถุดิบ และความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกโดย	ทั้งปี
ปลาป่น	■	■	■	- คาดว่าปริมาณผลผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศออกสู่ตลาดในปริมาณไม่มากนัก - คาดว่าราคาตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ มีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์สูง จากปริมาณ	ทั้งปี
มะพร้าว	■	■	■	- ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้นตามฤดูกาลตั้งแต่เดือน ม.ค.เป็นต้นมา แต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของโรงงานแปรรูป ต้องมีการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศมาใช้บางส่วน ภาวะการค้าภายในประเทศมีแนวโน้มทรงตัว แต่ราคามะพร้าวผลอ่อนตัวลง	ม.ค.-ธ.ค. (ออกมาก) เม.ย.-ก.ค.)
กาแฟ	-	-	-	สิ้นสุดฤดูกาล	ธ.ค. - มี.ค.

กษ.1 กษ.2